

พม่าบุก

พม่าบุกห้องคลอด เหตุเกิดเมื่อ 16 เมษายน 2555 เวลาประมาณ 11.00 น. ข้าพเจ้าอยู่เวรวันหยุดราชการมีรถกระบะคันหนึ่งมาจอดที่ห้องฉุกเฉินบอกว่ามีคนเจ็บห้องคลอดข้าพเจ้าก็บอกให้คนแปลขึ้นไปห้องคลอดเมื่อจะถามประวัติมารดาวัย 23 ปี ห้อง 3 ที่สำคัญมารดาเป็นชาวพม่า ข้าพเจ้าถามว่าคุณพูดไทยได้มั๊ยหญิงสาวยี้มมีเหงื่อออกบริเวณใบหน้าข้าพเจ้าถามใหม่เป็นภาษาอังกฤษว่า Can you speak English หญิงสาวก็ยี้ม สักพักหนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกว่าตนเองมีหน้าที่ทำอาหารมือเที่ยงให้กับชาวพม่าที่มาทำงานตนเองเห็นหญิงพม่าคนนี้ทำที่ท่าเหมือนจะเจ็บห้องคลอดช่วงนั้นไม่มีใครอยู่ที่พักเลยเนื่องจากในวันสงกรานต์สามีชาวพม่ากับเพื่อนที่ทำงานไปงานเลี้ยงที่ทางไปสนามบินหาดใหญ่ ตนเองเลยไปขอช่วยให้คนขับรถเจ้านายพามาส่งโรงพยาบาล ข้าพเจ้าดูในสมุดฝากท้องสีชมพู ปรากฏว่าอายุครรภ์ 42+6 wks by U/S ฝากครรภ์แรกอายุครรภ์ 40 wks ที่คลินิกแพทย์อินทร์ครั้งที่ 2 ไปตอนอายุครรภ์ 41 wks หลังจากนั้นไม่ได้ไปข้าพเจ้าจึงใช้ภาษาไปกับพม่าคนนี้ว่าข้าพเจ้าจะทำอะไรให้กับเขาบ้างหญิงสาวพยักหน้าแตรักตรวจทางหน้าท้องให้ระดับมดลูก 3/4 > @ HE ข้าพเจ้าให้หญิงสาวตั้งขาเพื่อตรวจการเปิดขยายของปากมดลูกปรากฏว่าปากมดลูกเปิด 3 cms ความหนา 70% MI station -1 ข้าพเจ้าไปให้หญิงสาวทราบว่าจะจริงๆปากมดลูกเปิด 10 cms ถึงจะคลอดได้ตอนนี้แค่ 3 cms ต้องรออีกหญิงสาวยี้มพยักหน้าแนะนำหญิงสาวลูบท้องเพื่อบรรเทาปวดหญิงสาวก็ทำได้เมื่อเจ็บท้องมากขึ้นหญิงสาวเริ่มดิ้นร้องออกมาเป็นภาษาไทยว่าแม่ และเมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าหญิงสาวร้องมากขึ้นจึงบอกคนที่พาหญิงพม่ามาว่าปากมดลูกเปิดหมดแล้วข้าพเจ้าจะพาหญิงพม่าเข้าห้องคลอดเมื่อไปอยู่ในห้องคลอดเริ่มเบ่งท้องคลอดไปสักพักหนึ่งเริ่มหมดแรงหญิงสาวชาวพม่าจับมือของข้าพเจ้าและทำที่ท่าเหมือนจะให้เอามิดมาผ่าท้องตนเองเพื่อเอาลูกออกเพราะตนเองเบ่งไม่ไหวแล้ว ข้าพเจ้าช่วยเช็ดหน้าเช็ดตัวให้และบอกให้พยายามอีกข้าพเจ้าทำแบบที่ให้ทำไม่ได้ ข้าพเจ้าฟังจะสังเกตเห็นว่าที่ฝีเย็บของหญิงสาวท้องที่ 3 ไม่มีรอยตัดฝีเย็บแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบว่า จะถามอย่างไรว่าท้องก่อนคลอดที่ไหนคลอดที่บ้านหรือโรงพยาบาลที่ประเทศพม่าในที่สุดหญิงสาวก็คลอดออกมาเวลา 16.36 น. เป็นทารกผู้ชาย น้ำหนัก 3,480 กรัม แข็งแรงมีผิวลอกบางส่วนเนื่องจากตั้งครรภ์เกินกำหนดหลังจากหญิงสาวคลอดเสร็จข้าพเจ้าพยายามติดต่อผู้เกี่ยวข้องให้มาแจ้งเกิดก่อน ข้าพเจ้าประสานงานไปที่อำเภอเขาชัยสนถามหลักฐานการแจ้งเกิดชาวต่างชาติว่าต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างอำเภอบอกว่าต้องใช้หนังสือต่างตัวของพ่อแม่เด็กสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของพ่อแม่อยู่ข้าพเจ้าได้โทรศัพท์ไปหานายจ้างของหญิงชาวพม่าคนนี้นับตั้งแต่ยังไม่ได้รับการแจ้งเกิดเนื่องจากนายจ้างบอกว่าหญิงชาวพม่าคนนี้นี้นีมาอยู่กับสามีมาอยู่กับนายจ้างคนใหม่ นายจ้างเก่าได้ยึดใบต่างต่างเอาไว้ไปขอคืนนายจ้างเก่าก็ไม่ให้ให้นายจ้างจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้แล้ว นายจ้างพากลับบ้านไม่นานเด็กก็จะถูกส่งตัวไปอยู่กับญาติที่ประเทศพม่าพ่อแม่ก็จะทำงานที่เมืองไทยต่อไปและที่สำคัญใบแจ้งเกิดทร 1 ของเราเขียนเป็นภาษาพม่าไม่ได้เพราะว่าหญิงพม่าชื่อว่าทู TOO สามี ชื่อ อุ เมื่อครบ 48 ชม. ข้าพเจ้าได้เจาะเลือดคัดกรองโรคเอ๋อให้วัคซีนครบตามเกณฑ์และทำจำหน่ายไป

ยุพเยาว์ เอนกชัย
ห้องคลอดเขาชัยสน

